

ประกาศผลการประกวด OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2556

นำเสนอเมื่อ : 8 เม.ย. 2557

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1075 ลว 24 มี.ค. 57
ประกาศการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (Obec Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1212.pdf>

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ ๖๑๐๗/๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานตามโครงการประกวด
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนเศรษฐเสถียร กรุงเทพมหานคร
นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและ
ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ
ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามรายชื่อ ในประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ สำหรับการมอบโล่
รางวัลและเข็มที่ระลึก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้กำหนดในช่วงที่เหมาะสมและ
จะแจ้งให้ทราบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ จิระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒
<http://www.personel.obec.go.th>



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและบุคคลผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในสังกัด ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลางและปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษา จำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการและบุคลากร ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน และองค์กรไปสู่เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการประกวดรางวัล หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ขึ้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ ผลงานดีเด่น และตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบกับองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการ ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล obec awards 2556

<http://personnel.obec.go.th/personnel/obecawards/index.htm>